

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

BWG – เล็กๆ แต่ดี ก็ยังมีอยู่นะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

จริงๆ ก็ว่าจะเอาเข้าบาดตาเซียน ตั้งแต่ราคา ผ่าน 1.00 บาทในวันแรกแล้ว แม้ว่าจะมีแนวต้านแถวๆ 1.05-1.08 ก็ตามที่เกาะ แต่ท่านที่นั่งดูอาการ ก็คิดว่า น่าสนใจ อาจไปยาว... แต่เชื่อนะครับว่า อาจจะมีบางท่านที่มีราคาแถวๆ 1.00 มาก่อนแล้ว ดีไม่ดี วันหนึ่งที่เหวี่ยงเอาเข้าบาดตา ท่านอาจจะมองขายใส่เลยก็เป็นไปได้ เพราะถ้าจะเข้าไป ระดับเป้าหมาย ก็อยู่ใกล้ๆ แล้วเหมือนกัน... อาจจะ 1.20 แล้วจอต จนมลงมาเป็นท่าก็ได้... อ้าว แล้วเหวี่ยงเอาเข้ามาเข้า บาดตาเซียนทำไมกันล่ะครับเนี่ย จริงๆ จะว่าไปแล้ว เหวี่ยงเอาเข้าก็หวังอยู่เหมือนกันว่า BWG อาจจะขึ้นได้มากกว่าที่คิด แล้วก็อาจจะกลับตัวเป็นขาขึ้นจริงๆ จังๆ กับเข้าเสียที ภาพที่เห็นในตอนนี่ แม้ว่าขึ้นมาพอสมควร แต่ก็ยังเป็นเรื่องของ ขึ้นในซาลง อาจจะมาที่เป้าหมาย หรือ ขึ้นมาในรูปแบบเดิม แล้วก็กลับม้วนลงก็เป็นได้ ... แต่ก็แค่เอามาให้ดูว่า มีโอกาสจะเป็นไปได้มากกว่าเป้าหมายรูปแบบเดิมหรือไม่ หรือว่าเราจะต้องดูอะไรยังไงบ้างว่า อาจจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้น เรียกว่า แลกเปลี่ยนไอดีย กันไปก็แล้วกันนะครับ... ในเรื่องเทคนิคนั้น เหวี่ยงเอาเข้าก็ไม่ใช่เข้าขั้นเทพ หรือจริงๆ ก็ไม่ใช่เป็นเซียน อย่างชื่อคอลัมน์หรือกระทู้ ทุกท่านหรือมือใหม่ๆ สมัยนี้ ก็ทำกันได้แล้วนะ เรียนรู้เรื่องเครื่องมือ เข้าใจเรื่องกฎทางเทคนิค เข้าใจธรรมชาติการแกว่งตัว รู้ที่มาที่ไปของเครื่องมือต่างๆ แล้วท่านจะถนัดเครื่องมือไหน ใช้งานอย่างไร ของแบบนี้ไม่มีใครผิดใครถูกกันจริงๆ รอกก จะว่าไป มันผิดมันถูกกันได้เสมอแหละ... เพียงแต่ผิดแล้ว ใครแก้ไขอะไรยังไง ได้ดีกว่ากันเท่านั้นมากกว่า (เชื่อเถอะครับ)

ดูตามเกม...

ต้องยอมรับว่า หุ่น BWG เหวี่ยงเอาเข้าไม่ได้ตามเกมราคาในแต่ละวันมาก เพียงแต่เห็นว่า ยิ่งเล่น ยิ่งสวย ยิ่งเหมือนจะเอาจริงเอาจัง... เกมแบบนี้ อาจจะมีไม่ยาวๆ ตามมาได้อยู่นะ

แนวรับ : ... 1.13-1.10 **ยังน่าสน หรือไม่ต่ำกว่า 1.08 ยังดูดี**

เป้าหมาย : ... 1.20-1.23 **เป็นเป้าแรก ผ่านได้ มองไป 1.5-1.6**

Price Chart...(BWG)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BWG... ลองไปหาดูเป็นการบ้านนะว่า เส้น MA. ระยะกลาง ที่ใช้ในภาพนี้ เป็นเส้น MA. กี่วัน แล้วลองดูความสัมพันธ์กับราคา ว่ามีใช้ได้ดีไหม หรือ เส้น MA. ดังกล่าวนั้น มีนัยสำคัญอะไรยังไง... แล้วอย่าลืมเรื่องการอ่าน MA. ด้วยนะครับ ต้องอ่านยังไง เคยบรม ลองเอาไปใช้ดู ส่วนท่านที่ไม่บรม เชื่อว่า น่าจะใช้เป็น แล้วเรื่องรูปแบบโครงสร้างการแกว่งตัว ที่เหวี่ยงเอาเข้า ดีเส้นให้ดูนั้น จะเห็นว่า เป้าหมาย 1.20 มาได้ยังไง แล้วเหมือนอดีตที่ผ่านมา ตรงไหน ยังไง... เราจะระวังไว้เมื่อเกิดอะไรยังไง นี่แหละครับ ทางหนีของเทคนิคครับ แล้ว MACD ที่เอามาให้ดู ดีเส้นไว้ด้วยนั้น ถ้ามันผ่านขึ้นไปข้างบนได้ จะว่าไปต่อไป ในราคาของ BWG (ลองคิด)

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ ฮีเยน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน